



ที่ อว ๘๒๐๕.๑๐/ว๒๐๒๔

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๒๘/๑๕๗ ชั้น ๑๔  
อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการทางวิชาการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ  
จัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการให้บริการทางวิชาการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

สืบเนื่องกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๗๐ง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และมีผลบังคับแล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการมูลฝอย ส่งผลต่อวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการกำจัดมูลฝอยเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้คัด แยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็น (๑) มูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย (๒) มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก (๓) มูลฝอยที่ไม่ย่อย สลาย ก่อนนำไปกำจัด และกำหนดให้ระบบการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน ให้มี ระบบคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายและมูลฝอยพลาสติกเพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ให้บริการทางวิชาการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจัดการมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการ มูลฝอย เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดของท่านรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์วิทยา ชาวขจร)

รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยประสานงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๖๘๙

โทรสาร ๐๒ ๒๔๘ ๗๕๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [umdc@tsu.ac.th](mailto:umdc@tsu.ac.th)

ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมานิติ โทร. ๐๘ ๑๗๗๐ ๐๖๖๕



โครงการให้บริการทางวิชาการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจัดการมูลฝอย  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ

๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการมูลฝอย และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๗ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๗๐ง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และมีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นมา ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการกำจัดมูลฝอยเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็น (๑) มูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย (๒) มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และ(๓) มูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนำไปกำจัด และกำหนดให้ระบบการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน ให้มีระบบคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายและมูลฝอยพลาสติกเพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ หรือจัดให้มีระบบบดย่อยมูลฝอยพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็ก ก่อนนำไปกำจัดโดยให้ดำเนินการวิธีการหนึ่งหรือวิธีการใดตามกฎหมายกระทรวงเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการกำจัดมูลฝอยใหม่ดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอยให้มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพสังคมและระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีความประสงค์ที่จะให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการมูลฝอย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในวิธีการและระบบใหม่ จึงได้จัดทำโครงการให้บริการทางวิชาการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจัดการมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย หรือการจ้าง การร่วมดำเนินการหรือการมอบหมาย และการร่วมลงทุนให้เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการมูลฝอย ได้อย่างถูกต้องต่อไป

### ๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการมูลฝอยที่เปลี่ยนแปลง และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในวิธีการและระบบใหม่

๓.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ในกรณีโครงการที่จะมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยโดยการร่วมลงทุนระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชน เสนอคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการจัดการมูลฝอยตามวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการกำจัดมูลฝอยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนด และคัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ก่อนนำไปกำจัด ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น

### ๔. วิธีการให้บริการทางวิชาการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย หรือการจ้าง การร่วมดำเนินการ หรือการมอบหมาย และการร่วมลงทุนให้เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย สามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากโครงการฯ และวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้บริการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๒๐ วัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการทางวิชาการบางส่วน เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

### ๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๑ **ผลผลิต (Output)** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด และมีระดับความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑

๕.๒ **ผลลัพธ์ (Outcome)** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๓ **ผลกระทบ (Impact)** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามหลักวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด